
 
                การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 
 

   วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร 
รัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
   (๑) กระทู้ถาม 
        ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ จังหวัดพรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
   การสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงวิกฤต การแพร่ระบาดของดรคปอด
อักเสบไวรัสดคดรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙  ถือเป็นภัยพิบัติแห่งชาติ ควรให้เป็นไปในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ดดยเน้นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้มีการควบคุมที่ถูกต้อง ประชาชนจ าเป็นต้องรับรู้ข้อมูล 
ว่าระยะเริ่มต้นฟักตัวของไวรัสคือ ๒ – ๗ วัน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ ดดยที่ไม่สามารถตรวจพบได้ว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ 
หากกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรง รัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไร นอกจากการตรวจคัดกรองที่สนามบินแล้ว      
มีการตรวจสอบเฝ้าระวังคัดกรองในจุดอ่ืน เช่น จุดเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง ทางบก ทางน้ า หรือไม่      
ในส่วนพ้ืนที่สาธารณะ อาทิ ดรงเรียน ดรงหนัง ห้างสรรพสินค้า มีการตรวจคัดกรองและฆ่าเชื้ออย่างไร และมี
แผนรองรับอย่างไรหากมีผู้ป่วยจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ในกรณีตรวจพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อที่ดดยสารมาจากสายการ
บินใดนั้น ได้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเที่ยวบินที่ตรวจพบ เพ่ือให้ระมัดระวังตัวหรือไม่ ได้มีการตั้งจุดคัด
กรองที่ลูกเรือใช้เข้าออกในสนามบิน ที่อยู่คนละจุดกับผู้ดดยสารหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการ
ป้องกันและรองรับปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง ระบบการคัดกรองคนเข้าออกประเทศ  เป็นอย่างไรบ้าง มีการ
คัดกรองผู้ดดยสาร และลูกเรือ อย่างเข้มงวดหรือไม่ 
   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมาย       
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กระทรวงสาธารณสุข เริ่มด าเนินการ ดดยให้กรมควบคุมดรคมีการตั้งจุดคัดกรอง
ผู้ดดยสาร   ที่สนามบินสายตรงจากเมืองอู่ฮ่ันมายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ และมี 



 
- ๒ – 

 
การยกระดับเพ่ิมมาตรการเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีตั้งจุดคัดกรองเพ่ิมเติมจากเที่ยวบินที่มาจากเมือง
กวางดจว ฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน และยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสในประเทศไทย ๑๔ ราย ไม่มีการ
แพร่กระจายของไวรัสในประเทศ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อล้วนมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดดยกระทรวงสาธารณสุข
มีการด าเนินการรักษาช่วงระยะฟักตัวของไวรัส คือเมื่อพบเป็นไข้จะส่งไปยังศูนย์ตรวจดรค เมื่อผลออกมาแล้ว
พบว่าติดเชื้อจะส่งไปยังห้องควบคุมดรค และแจกใบเตือนให้กับกลุ่มเสี่ยง เมื่อผ่านจุดคัดกรอง ถ้าปรากฏว่ามีไข้
ภายหลัง ให้เข้ารักษาที่ดรงพยาบาลในเครือกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามมาตรการแผน       
ที่วางเอาไว้ ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความพร้อมที่สามารถด าเนินการได้  รวมทั้งมีการติดตาม และตรวจสอบกัน       
อย่างเข้มข้น และได้เตรียมห้องรักษาเพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยในจุดผ่านชายแดน จะมีกรมควบคุมดรค       
ประจ าจุด เป็นผู้ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงดดยละเอียด และสิ่งที่ได้ด าเนินการมา ถือว่าประสบความส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง จะเห็นได้จากจ านวนผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมได้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ 
ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล ไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ และป้องกันตัวเอง ในเบื้องต้นทางรัฐบาล         
ได้ประสานกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือขอรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน        
ให้กลับมาภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่เพียงพอ และมีการ
เตรียมพร้อมห้องส าหรับผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่ เพียงพอส าหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรม
ควบคุมดรคท าหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบและคัดกรองตามจุดผ่านแดนต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างมีสติ อย่าตื่นตระหนก และป้องกันตนเองเพ่ือความปลอดภัย   มีการตรวจคัดกรอง
ผู้ดดยสาร และลูกเรือ ทุกจุด และทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
อย่างชัดเจนและเพียงพอ รองรับการตรวจอย่างเข้มข้น ดดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านการคัดกรองคน          
ได้ด าเนินการอย่างเข้มข้น และมีแผนรองรับอย่างชัดเจน และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมดรค 
   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ถาม นายกรัฐมนตรี  
   แนวทางการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับดรคปอดอักเสบจากไวรัส
ดคดรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ออกมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาด                   
ของดรคดังกล่าวมีอย่างมากมาย  ดดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการสื่อสารที่ทันสมัยและมีหลายช่องทาง ท าให้ประชาชน         
เกิดความสับสน เพราะมีทั้งข่าวที่เป็นจริงและข่าวเท็จ การสื่อสารของรัฐบาลท าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก         
เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างไร 
เครื่องมือในการท างาน และจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานมีเพียงพอหรือไม่ ห้องความดันลบที่ใช้ส าหรับรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อมีเพียงพอส าหรับผู้ป่วยหรือไม่ มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือแก้ไข
สถานการณ์นี้อย่างไร แนวทางการตอบสนองอย่างฉับไวในการเตรียมแผนการรักษา และแนวทางในการวางแผนรับมือดรค      
ที่เป็นอุบัติภัยร้ายแรงในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง  
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   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมาย       
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กระทรวงสาธารณสุขใช้การแถลงข่าวประจ าวัน เพ่ือรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊คกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมดรค เพจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข        
และเพจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของดรค แนวทางการป้องกันตัว 
มีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ ดดยการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเพ่ือดูแลช่วยเหลือประชาชนขณะที่มีการระบาดของ ดรค
ปอดอักเสบจากไวรัสดคดรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดดยท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง          
การต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส าหรับห้องความดันลบนั้น ในดรงพยาบาลของรัฐนั้นอาจยัง          
ไม่เพียงพอ แต่สามารถส่งตัวไปยังดรงพยาบาลเอกชนได้ และขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข มีแผนรองรับสถานการณ์       
เป็นอย่างดี และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การสื่อสารเป็นไปตามแผนการสื่อสารและเป็นไปตามระดับ
ของเหตุการณ์ มีการประเมินสถานการณ์อยู่เป็นระยะ ส าหรับจุดผ่านแดนในแต่ละจุดนั้น ได้ก าชับให้ผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และดรงพยาบาล ด าเนินมาตรการคัดกรองที่จุดผ่านแดนอย่าง
เข้มงวด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกคนอย่าตกใจ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ได้รับการยอมรับว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดเป็นอันดับ ๖ ของดลก มีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการรับมือกับดรคระบาดได้ดีเป็นที่ยอมรับ ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้  

   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
   ตามที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ท าให้มีราคา

เพียง ๗๕๐ บาท / ตัน รัฐบาลมีนดยบายเข้ามาช่วยเหลือราคาอ้อยให้เกษตรกรอย่างไร เมื่อเกิดภัยแล้งปริมาณ

อ้อยมีจ านวนลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และในปีต่อไป มีแนวดน้มที่เกษตรกรจะได้รับราคาเพ่ิม

สูงขึ้นหรือไม่ และในกรณีเกษตรกรไม่มีคนตัดไร่อ้อยสด จ าเป็นต้องเผาไร่อ้อย ท าให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ ถ้าหาก

รัฐบาลบูรณาการร่วมกันระหว่างอ้อยสดกับอ้อยเผา ดดยการสนับสนุนรถตัดอ้อยให้กับเกษตรกร ให้เป็นวาระ

แห่งชาติ ในการลดดอกเบี้ย เพ่ือกู้ยืมในการซื้อรถตัดอ้อย และเกษตรกรไม่ได้ประดยชน์จากการขายกากอ้อย 

รัฐบาลจะมีการแก้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรหรือไม่ เมื่อน าน้ าอ้อยมาท า    

เป็นเอทานอล เกษตรกรจะได้รับส่วนแบ่งหรือไม่  

   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้น ๗๕๐ บาท / ตัน เนื่องจากในการ

ก าหนดราคา มีองค์ประกอบคือ ปริมาณอ้อย ราคาจ าหน่าย ราคาตลาดดลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ 

ซึ่งในการค านวนราคาอ้อยขั้นต้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีการประสานขอความร่วมมือกับดรงงานผู้ผลิต ให้

ราคากับเกษตรกรได้ ๗๕๐ บาท และราคาน้ าตาลในตลาดดลกมีแนวดน้มสูงขึ้น ท าให้ราคาอ้อยสูงขึ้น ได้ขอ

งบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนชาวไร่อ้อยทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้เกษตรกร จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 
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ต่อตัน ดดยสนับสนุนราคาที่สูงให้เฉพาะชาวไร่อ้อยสด เพ่ือตอบสนองนดยบายลดปัญหา PM ๒.๕ ที่เกิดจาก

อ้อยไฟไหม้ ดดยการคาดการราคาอ้อยในปีต่อไป ปัญหาภัยแล้งส่งผลทั่วดลก ท าให้ผลผลิตน้ าตาลจ านวนลดลง 

ราคาอ้อยจึงสูงขึ้น ประกอบกับนดยบายรัฐ ที่ให้เงินอุดหนุนสร้างแรงจูงใจ ให้เกษตรกรปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น 

ด้วยมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริ มสินเชื่อให้กับเกษตรกร        

ผู้ปลูกอ้อย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอุดหนุนงบประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ได้จ่าย

ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลง และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร น าใบอ้อย ยอดอ้อย ส่งให้ดรงงานผลิตไฟฟ้า

เพ่ือที่จะได้รายได้เฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลได้ให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย             

ยื่นขอแก้ไข พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งฉบับ เพ่ือที่สามารถก าหนดแบ่งผลประดยชน์ให้เกษตรกร

จากดรงงานผู้ผลิต 

        ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป       
          ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการติดแบล็คลิส เครดิตบูโร โดย นางจุฑาพัตธน์ 
เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งห วัดอุดรธานี  พรรคเพื่ อ ไทย เป็นผู้ ตั้ งกระทู้ถาม                  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
   เนื่องด้วยประชาชนจ านวนมากก าลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการติด
แบล็คลิส เครดิตบูดร ซึ่งเกิดจากการกู้ เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือน าเงินมาประกอบอาชีพหรือด าเนิน
ธุรกิจ แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในประเทศตกต่ าลงอย่างมาก ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น การประกอบ
อาชีพและหารายได้ของประชาชนทุกสาชาอาชีพลดน้อยตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อน
ช าระ น าไปสู่การถูกยึดทรัพย์สินจนกระทั่งติดแบล็คลิส เครดิตบูดร ถึงแม้จะสามารถน าเงินไปช าระหนี้สินได้จน
ครบ แต่ก็ต้องรอเวลาถึง ๓ - ๕ ปี  จึงจะสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ ท าให้ประชาชนได้รับ              
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น 
การกู้เงินนอกระบบ การค้ายาเสพติด การฆ่าตัวตาย และปัญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ จึงขอเรียนถามว่า 
   ๑. รัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ
ช าระหนี้ และติดแบล็คลิส เครดิตบูดรกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และเงินกู้นอกระบบหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาติดแบล็คลิส เครดิตบูดร มีการบูรณาการ
ในการท างานร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย    
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถช าระหนี้ และ        
ติดแบล็คลิส เครดิตบูดรกับสถาบันการเงินต่าง ๆ และเงินกู้นอกระบบ นั้น กระทรวงการคลัง และธนาคาร 
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แห่งประเทศไทย ได้ออกใบอนุญาตในการให้สินเชื่อให้กับบริษัทพิดก้ไฟแนนซ์ และบริษัทนาดนไฟแนนซ์     
เป็นผู้ออกสินเชื่อ เพ่ือให้ประชาชนกู้เงินเพ่ือน าไปจ่ายหนี้นอกระบบ รวมทั้งให้ธนาคารของภาครัฐ เช่น 
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน ในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้กู้ เพ่ือไปจ่ายเงินกู้นอก
ระบบและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิฏฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส านักงานเครดิตบูดร เป็น
หน่วยงานเอกชน มีระยะเวลาการปลดแบล็คลิสในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากช าระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องการก าหนดระยะเวลาดังกล่าวท าให้
ประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากติดเครดิตบูดรอยู่ ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
(เครดิตบูดร  มาหารือในประเด็นดังกล่าว ดดยได้ขอให้มีการปรับระยะของผู้ที่ได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว เพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องติดเครดิตบูดรนานถึง ๓ ปี ซึ่งท าให้ประชาชนไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงทาง
บริษัทเครดิตบูดรจะได้หารือในคณะกรรมการข้อมูลเครดิต ที่จะมีการประชุมกันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นี้ เพ่ือ
พิจารณาในประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ช าระเงินหมดแล้ว ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะได้ท า
หนงัสือก าชับไปยังบริษัทเครดิตบูดรเพ่ือติดตามประเด็นนี้ต่อไป  
        ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหิน ต าบลคลองหิน 
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  โดย นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่             
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคลองหิน ต าบลคลองยา ต าบลบ้านกลาง          
และต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า       
เพ่ืออุปดภค บริดภค และเพ่ือการเกษตรดดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีแหล่ง     
กักเก็บน้ าที่เพียงพอส าหรับประชาชน จึงขอเรียนถามว่า 
 ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนด าเนินการดครงการอ่างเก็บน้ าคลองหิน 
ต าบลคลองหินอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่หรือไม่ อย่างไร 
 ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า         
เพ่ือการอุปดภคบริดภคและเพ่ือการเกษตรกรรมพ้ืนที่อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่หรือไม่ อย่างไร 
   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม การแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งในส่วนของการสร้างพ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น ทางกรมชลประทาน         
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส ารวจพ้ืนที่ของประชาชนประสบปัญหา อุปดภค บริดภค              
และการเกษตร ถึงแม้ฝนตกในปริมาณมาก แต่พ้ืนที่จัดเก็บน้ า ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน กรมชลประทานบรรจุแผนการด าเนินการในการสร้างพ้ืนที่กักเก็บน้ าคลองหิน ใน อ าเภออ่าวลึก 
จงัหวัดกระบี่ มีงบประมาณในการจัดสร้าง ๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้ในการอุปดภค บริดภค และการเกษตร 
ประชาชนจะได้รับประดยชน์ ๔,๕๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม และกรมชลประทานได้มีการเตรียมการประสานงานในการเตรียมพ้ืนที่จัดสร้างอ่างกักเก็บน้ าไว้ 
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ทั้งหมดเรียบร้อย ซึ่งในพ้ืนที่อ่าวลึกจะมีดครงการกักเก็บน้ าทั้งหมด ๘ ดครงการ ขณะนี้ดครงการได้ด าเนินการ 
มีกระบวนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการเตรียมงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าชดเชยให้กับ
ประชาชน ที่ต้องเสียพ้ืนที่ในการสร้างอ่างเก็บน้ า ในส่วนของน้ าอุปดภค บริดภคจะไม่ให้มีการขาดแคลนอย่าง
เด็ดขาด ในการบริหารแผนงานกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเพ่ิมนดยบายได้มีการ
ส ารวจแหล่งน้ า ที่มีอายุการก่อสร้าง ๒๐ ปีขึ้นไป ได้มีแผนการบูรณะ บ ารุง ขุดลอกให้มีการกักเก็บน้ าให้มาก
ยิ่งขึ้น แต่ต้องมีการเจรจาคุยกับการกระจายอ านาจในส่วนของท้องถิ่นว่าจะให้อ านาจหน้าที่การดูแลการ       
กักเก็บน้ า กลับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หรือไม่ เพราะในบางพ้ืนที่ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลได้  
อย่างไรก็ตาม จะปฏิบัติการตามแผนให้ลุล่วงให้ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเข้าไปดูแล        
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการเก็บกับน้ าทั้งหมด 
   ๑.๒.๓ เรื่อง การบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม          
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ด้วยวิชาพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดการเรียน
กาสอน ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ดดยวิชาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญ 
และมีประดยชน์ เนื่องจากศาสนาพุทธถือเป็นวัฒนธรรมชองประเทศไทย เป็นศาสนาหลักที่คนไทยดดยมาก 
และคนไทยทุกระดับยอมรับนับถือ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน มีหลักธรรมค าสอน ที่
คนไทยยึดถือปฏิบัติ และมีการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานมานานนับแต่
บรรพบุรุษ เพ่ือให้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม ซึ่งในกรณีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ย่อมจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และน าไปเป็นหลักปฏิบัติ
เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า 
 ๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนดยบายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในปัจจุบันอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
 ๒. กระทรวงศึกษาธิการมีนดยบายที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบรรจุวิชา
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
มอบหมาย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม นดยบายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน ก าหนดเป็นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ก าหนด 
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เป็นสาระแกนกลาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดดยให้แต่ละดรงเรียนไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเอง      
การสอนไม่ได้เขียนดดยตรง แต่มิได้ลืมเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม และน าไปบรรจุไว้ในสาระส าคัญของวิชา
หน้าที่พลเมือง สาระศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมอยู่แล้ว ประเทศไทยให้ความส าคัญกับศาสนามา
ดดยตลอด และในแผนปฏิรูปประเทศก็ได้มีเรื่องนี้อยู่ จัดหลักสูตรแบบเป็นก าหนดสาระและมาตรฐานหลักสูตร 
เป็นกรอบไว้ (Standard Base   เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละดรงเรียน             
ดดยเน้นให้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าไว้ได้ ดดยให้แต่ละดรงเรียนน ากรอบที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้      
ไปปรับให้เหมาะสม แทนที่การก าหนดเป็นแบบสาระรายวิชา (Content Base  ที่ให้เด็กท่องจ าเพียง         
อย่างเดียว มีการจัดการศึกษาดรงเรียนวิถีพุทธได้ด าเนินการไปถึง ๒๒,๐๐๐ ดรงเรียน การสอนศาสนา           
ให้ทันสมัยต้องมีการปรับหลักสูตรให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง มีกรอบท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะ
ที่ดลกผันผวน ศีลธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ดลกสมบูรณ์ ขณะนี้กระทรวงศึกษาก าลังด าเนินการ     
ร่างเพ่ือปรับหลักสูตรการสอนศาสนาและการสื่อสารให้มีความทันสมัยทันกับเทคดนดลยี และขอรับข้อเสนอ
ของสมาชิกฯ ที่เสนอให้มีการเรียนวิชาศีลธรรมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วดมง ไปหารือต่อไป กระทรวงศึกษาจึงได้จัด
หลักสูตรให้เหมาะสม ดดยเน้นการวางกรอบเพ่ือให้น าไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งจะดีกว่าระบุเป็นรายวิชา ดดยไม่ไ ด้
ละทิ้งวิชาพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด การพัฒนาคนที่ส าคัญที่สุดคือการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น 

  ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาความล้มเหลวของการบริหาร            
แผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ดดยมี นายสันติ           
พร้อมพัฒน์ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การส ารวจกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ิมเติมและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ดดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  ดดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในท้องที่เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดดย นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่ อง ปัญหาช้างป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุ รี           
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดดย นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



- ๘ – 
 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประทู้ถาม ตามข้อบังคับ      
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 
 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จ านวน ๔ เรื่อง คือ 
   ๑. รับทราบการถึงแก่อนิจกรรมของนายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            
ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยดรคชรา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จากนั้นที่ประชุม ได้ยืนไว้อาลัย เป็นเวลา          
๑ นาที จากนั้นประธานแจ้งที่ประชุมว่า กรมควบคุมมลพิษได้น าเครื่องวัดอากาศมาติดตั้งนั้น พบว่าภูมิอากาศ
ในห้องประชุมยังอยู่ในสภาพปกติ  และในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร      
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 
เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 ๒. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายชัย      
ชิดชอบ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายชัย ชิดชอบ สิ้นสุดลง      
ตามมาตรา ๑๐๑ (๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑ คน คือ นายสวาป     
เผ่าประทาน 
 ๓. รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อของพรรคการเมือง         
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปใน
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๓ ประกาศให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีรายชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
ประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน นั้น เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี 
เขตเลือกตั้งที่ ๒ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๒๖ วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา  
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๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้ พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ ๑. รายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์  ๒. รายชื่อ
พรรคการเมืองและรายชื่อผู้ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ได้แก่           
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้คือ      
๔๙๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๙ คน  
  ๔. ให้นายสวาป  เผ่าประทาน และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐    
 ทีป่ระชุมรับทราบ  
 จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพ่ือให้น าญัตติด่วนญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษา
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสดคดรนาสายพันธุ์ใหม่ เพ่ือส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมรับรอง ดดยประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้น าเรื่องท านองเดียวกันขึ้นมา
พิจารณาในคราวเดียวกันจ านวน ๕ เรื่อง 
 ญัตติด่วน 

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส    

ดคดรนาสายพันธุ์ใหม่เพ่ือส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ดดย นายนริศ ข านุรักษ์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของไวรัสดคดรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

  ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน       
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดคดรนา ดดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้เสนอ 
 



- ๑๐ – 
 

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

มาตรการในการเฝ้าระวัง คัดกรองควบคุมและป้องกันดรคอุบัติใหม่ และไวรัสกลายพันธุ์  ดดย นายเรวัต      

วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ เป็นผู้เสนอ 

 ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

มาตรการป้องกันการเกิดดรคระบาดหรือดรคติดต่อในประเทศไทย  ดดย นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

  หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ 
ได้อภิปรายเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มาตรการในการควบคุม ดูแล แก้ไข    
และป้องกัน เมื่อพบผู้ป่วยในทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมาตรการรองรับและการป้องกัน
มิให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น รวมไปถึงมีมาตรการรองรับส าหรับดรคอุบัติใหม่ในอนาคต และประการส าคัญคือ 
ต้องมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ผู้ประกอบการดรงแรม          
ผู้ที่ตกงานจากสถานการณ์ดังกล่าว และต้องหาตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ       
ของประเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง และต้องมีมาตรการการป้องกัน       
อย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของดรคขึ้นอีก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ รัฐบาลต้องมีนดยบายในการสร้างความเชื่อมั่น และเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ และต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาจากต่างประเทศ รวมถึงต้องหากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืน ๆ 
เพ่ือชดเชยนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย       
เป็นจ านวนมหาศาล ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในขณะนี้ สิ่งส าคัญที่สุดคือ ต้องมีมาตรการ 
การป้องกันทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต และระยะยาวต้องมีแผนรับมือกับ
การแพร่ระบาดของดรคต่างๆ ให้เป็นแบบแผน เพ่ือจะได้บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทัน ประชาชน   
จะได้ไม่ตื่นตระหนก และหวาดกลัว สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ให้ทราบถึงการดูแล          
และป้องกันตนเองเบื้องต้น และสิ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย คือการป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือที่สร้าง       
ความเข้าใจผิด ต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์                 
ที่น่าเชื่อถือและเป็นทางการ เช่นหน่วยงานของรัฐต้องเป็นเจ้าภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร         
ในภาวะวิกฤตเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่น         
ให้กับนานาอารยประเทศ ควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากองค์การอนามัยดลก 
(World Health Oraganization : WHO   
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสดคดรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙    
จ านวน ๔๙ คน ก าหนดแปรญัตติภายใน ๑๒๐ วัน  



- ๑๑ – 
 

 จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะของญัตติด่วน เรื่องที ่

 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส    

ดคดรนาสายพันธุ์ใหม่เพ่ือส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ดดย นายนริศ ข านุรักษ์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของไวรัสดคดรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดดย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

  ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน       
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดคดรนา ดดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้เสนอ 

 และ ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

มาตรการในการเฝ้าระวัง คัดกรองควบคุมและป้องกันดรคอุบัติใหม่ และไวรัสกลายพันธุ์  ดดย นายเรวัต      

วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ เป็นผู้เสนอ 

  เพ่ือส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อไป  

 ส่วนญัตติด่วน ที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

มาตรการป้องกันการเกิด ดรคระบาดหรือดรคติดต่อในประเทศไทย ดดย นายปกรณ์ มุ่ งเจริญพร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ เสนอ ส่งต่อให้คณะกรรมาธิการ               

การสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานฯ ได้นัดประชุมคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
และสั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๔๒ นาฬิกา 
 

 
 
 
 
 

 


